

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. งานต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  <u>วัตถุประสงค์</u>                      - เพื่อให้การประกอบกิจการของผู้ประกอบการถูกต้องตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  <u>วัตถุประสงค์</u>                      - เพื่อให้การบริหารงานกองทุนถูกต้องตามระเบียบท้องถิ่นและประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	<p>- ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตไม่มาต่อใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด</p> <p>- ระบบของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการติดขัดในการปฏิบัติงาน</p> <p>- การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>- แจ้งผู้ประกอบการให้ทราบถึงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องมาดำเนินการต่อใบอนุญาต</p> <p>- ศึกษาข้อมูลการทำงานจากในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เข้ารับการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานกองทุนฯ</p>	<p>- กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสมความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงต้องปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>- กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสมความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงต้องปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p>	<p>- ใบอนุญาตของผู้ประกอบการขาดการต่ออายุ หรือมาติดต่อเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุลงแล้ว</p> <p>- การส่งต่องานในการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทำทะเบียนคุมผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาต</p> <p>- แจ้งผู้ประกอบการเมื่อใกล้ถึงวันสิ้นอายุของใบอนุญาต</p> <p>- ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน ศึกษา ระเบียบประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลการทำงานในกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่างๆ</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ</p> <p>กองสาธารณสุขฯ</p>

ชื่อผู้จัดทำ

*Amr*

(นางสาวมติกา ประชามานิตกุล)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม